



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ
และถือปฏิบัติดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หากปรากฏ
ภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

๒. กำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปูดำ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม (สุภาพสตรี
ให้สวมกระโปรง)

๔.ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และบัตรประจำตัวผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกมาแสดงตนเพื่อเข้าสอบในวันสอบสัมภาษณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางสาวจอมขวัญ นครไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2567)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-นามสกุล	กลุ่มวิชาเอก	หมายเหตุ
1	00101	นายธีรภัทร หลานสัน	การศึกษาปฐมวัย	สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2567
2	00102	นางสาวหนึ่งฤทัย จำเริญลาภ	การศึกษาปฐมวัย	รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
3	00103	นางสาวอภิรัตน์ สันมาแอ	การศึกษาปฐมวัย	ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กระบี่
4	00104	นางสาวชัชฌาญ์ ไนทอน	การศึกษาปฐมวัย	โดยเริ่มสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5	00105	นางสาวนริศรา ช่วยรอด	การศึกษาปฐมวัย	ณ ห้องประชุมปูดำ ชั้น 2
6	00106	นางสาวสุกัญญา อืดหึ่ง	การศึกษาปฐมวัย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
7	00107	นางสาวเอวรินทร์ จิตรหลัง	การศึกษาปฐมวัย	

